

TỈNH ỦY HUNG YÊN
BAN TUYÊN GIÁO VÀ DÂN VẬN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hung Yên, ngày /8 tháng 4 năm 2025

Số 126 -CV/BTGDVTU
V/v đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền
Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

- Kính gửi:
- Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
 - Lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh;
 - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Thời gian qua, thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc chăm lo phát triển văn hóa đọc đã trở thành phong trào, thành nhu cầu, thành nếp văn hóa và đạt nhiều kết quả quan trọng. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam ngày càng được tổ chức sâu rộng, thiết thực, ý nghĩa, chuyên nghiệp với sự hưởng ứng, phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền, ban, sở, ngành và địa phương, đơn vị cùng nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, hấp dẫn; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, với các chương trình khuyến đọc đã tạo ra không gian văn hóa thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân; tạo dựng nét đẹp văn hóa, thúc đẩy thói quen đọc sách, nuôi dưỡng tình yêu sách, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thực hiện Công văn số 501-CV/BTGDVTW ngày 14/4/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, hướng tới kỷ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4/2025), để văn hóa đọc trở thành giá trị bền vững, tôn vinh các giá trị của sách, khẳng định vai trò quan trọng của sách trong đời sống; góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, để trở thành những người hữu dụng, để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới như tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các ban, sở, ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; Báo Hưng Yên; Thư viện tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam với những nội dung cụ thể sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong việc ban hành và triển khai chủ trương, chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm thúc đẩy văn hóa đọc, coi phát triển văn hóa đọc là trách nhiệm của mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị và toàn xã hội. Nghiên cứu phát động, khuyến khích phong trào "Toàn dân đọc sách" từ Trung ương đến địa phương bằng nhiều hành động cụ thể, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm; cổ vũ, khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo của tác giả, dịch giả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật thông qua các cơ chế, chính sách; xuất bản nhiều sách hay, sách tốt, sách có chất lượng phù

hợp với nhu cầu đọc giả. Đa dạng hóa các thể loại sách, bao gồm cả sách in và sách điện tử để đáp ứng thị hiếu đa dạng của bạn đọc.

2. Quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện và không gian đọc: Đầu tư phát triển thư viện công cộng, thư viện trường học, thư viện di động, thư viện số; hình thành các câu lạc bộ đọc sách khác nhau trong toàn xã hội để tăng cường khả năng tiếp cận sách cho cộng đồng. Tạo không gian đọc tại các địa điểm công cộng như phố sách, đường sách, công viên sách... phát triển thói quen đọc sách mọi nơi và tạo môi trường học tập suốt đời cho nhân dân, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí.

3. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến đọc, dẫn thúc đẩy sâu phong trào toàn dân đọc sách gắn với học tập suốt đời thông qua phát động tuần lễ đọc sách, Ngày hội đọc sách, giới thiệu sách, giao lưu tác giả - tác phẩm, thi kể chuyện theo sách và các chương trình khuyến đọc hấp dẫn; các sự kiện tôn vinh sách, trao giải thưởng cho những tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thúc đẩy văn hóa đọc... để nuôi dưỡng thói quen đọc sách từ nhỏ, lan tỏa tinh thần yêu sách trong cộng đồng. Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng đọc sách trong trường học và tổ chức các khóa tập huấn cho tình nguyện viên hỗ trợ người yếu thế tiếp cận sách hiệu quả hơn; tập trung vào việc tiếp cận sách của mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) góp phần phát triển văn hóa đọc: phát triển kho sách điện tử, sách nói và ứng dụng đọc sách trực tuyến để người dân dễ dàng tiếp cận tri thức; tổ chức các buổi đọc sách, hội sách, triển lãm sách trực tuyến kết nối người yêu sách trên toàn quốc. Tăng cường biên tập chuyên sâu và ứng dụng công nghệ hiện đại để cải thiện chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm.

5. Đẩy mạnh truyền thông và quảng bá văn hóa đọc: Huy động sự tham gia có hiệu quả của các cơ quan báo chí để quảng bá, giới thiệu sách, chương trình hay về sách, truyền cảm hứng và lan tỏa thông điệp về văn hóa đọc trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội với nhiều cách thức khác nhau đến đông đảo đọc giả. Tôn vinh những cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho sự phát triển văn hóa đọc nhằm lan tỏa ý nghĩa của việc đọc trong xã hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Ban, các phòng CM thuộc Ban;
- Lưu VT.



Lê Công Tuấn